



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/ ๕๕๐

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน ทุกหน่วยงาน

สืบเนื่องจากกรณีที่มีมหาวิทยาลัยได้รับรายงานจากกองอาคารและสถานที่ ว่า ในระหว่างวันที่ ๓-๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้เกิดเหตุโจรกรรมทรัพย์สินขึ้นภายในอาคารเทศาาสตร์สถิต และอาคารคณะสารสนเทศและการสื่อสาร จนเป็นเหตุให้มีทรัพย์สินและเงินสดสูญหายและมหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบที่จะเกิดกรณีดังกล่าวไปแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงฯ ได้ดำเนินการสอบสวนเสร็จสิ้นและมหาวิทยาลัยได้พิจารณากรณีดังกล่าวเรียบร้อยแล้วเห็นว่า เหตุการณ์โจรกรรมดังกล่าวเป็นการกระทำละเมิดโดยบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งจากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ปรากฏว่ามีบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้ามีส่วนร่วมในการกระทำความผิด หรือมีพฤติการณ์เป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย และในส่วนของโทรศัพท์เคลื่อนที่ประจำตำแหน่งของคณบดีคณะสารสนเทศฯ ที่ผู้ก่อเหตุได้ลักเอาไปนั้นก็ได้รับคืนมาเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรให้ยุติเรื่องที่สอบสวน อย่างไรก็ตามเนื่องจากในทางพิจารณาปรากฏว่า ผู้ก่อเหตุโจรกรรมได้เข้ามาก่อเหตุภายในอาคารเทศาาสตร์สถิต และอาคารคณะสารสนเทศฯ ในยามวิกาล อันเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีบุคลากรของมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานแล้ว โดยพฤติการณ์ของผู้ก่อเหตุเป็นการเข้าทางหน้าต่างห้องทำงานที่มีลักษณะเป็นบานเลื่อน โดยได้ทำลายกรงเหล็กดัดบริเวณหน้าต่างห้องทำงานทำไม่ได้ลงกลอนไว้ นอกจากนี้ยังปรากฏว่าไม่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในอาคาร มีเพียงกล้องที่อยู่ระหว่างทางเดินเชื่อมต่อของแต่ละอาคารเท่านั้น ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวอีก มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรแจ้งให้บุคลากรได้ตระหนักในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรมหาวิทยาลัย โดยร่วมมือกันตรวจตราความเรียบร้อยของประตูหน้าต่าง รวมถึงระบบไฟฟ้าก่อนออกจากอาคารหรือสถานที่ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมต่อไป

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘
สิงหาคม ๒๕๖๒ รับทราบ และให้แจ้งทุกหน่วยงานเพื่อทราบและตระหนักในการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กร

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ